

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số : 40/2014/ĐTĐBH-TCKT

Ngày 15 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Về việc: giải trình ý kiến kiểm toán việc đơn vị không trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Căn cứ ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam, trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013, của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa:

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Khoản đầu tư chứng khoán dài hạn của Công ty được trình bày trong báo cáo tài chính với giá trị 29.621.270.000 VND là khoản đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương tương ứng với 1.498.680 cổ phiếu (giá đầu tư bình quân mỗi cổ phiếu là 19.765 đồng), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường tại ngày 31/12/2013 và trong giai đoạn sau ngày 31/12/2013 đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán thấp hơn nhiều so với giá đầu tư bình quân mỗi cổ phiếu và thấp hơn mệnh giá. Tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty đã không thực hiện lập dự phòng giảm giá đối với các khoản đầu tư chứng khoán này theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nếu khoản đầu tư chứng khoán trên được lập dự phòng thì khoản mục chi phí tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm nay sẽ tăng thêm, đồng thời giá trị thuần của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013 sẽ giảm đi đáng kể với giá trị tương ứng. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin giải trình như sau: khoản đầu tư tài chính dài hạn trên, do không có cơ sở để xác định được giá thị trường, nên đơn vị không có căn cứ để thực hiện trích lập dự phòng.

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐÌNH KHÔI